

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 59 /KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 7 năm 2017

SỞ TƯ PHÁP T. TUYÊN QUANG
Ngày 21-07-2017
CÔNG VĂN ĐẾN SỐ: 8098

KẾ HOẠCH
Về công tác phòng, chống tham nhũng

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tại Văn bản số 6321/VPCP-V.I ngày 19/6/2017 của Văn phòng Chính phủ;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thực hiện kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tại Văn bản số 6321/VPCP-V.I ngày 19/6/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Việc triển khai thực hiện phải kịp thời, nghiêm túc, xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm thực hiện chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

1. Tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Chủ động rà soát, tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Văn bản số 1091/UBND-NC ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng. Bảo đảm hoàn thành có chất lượng, hiệu quả kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2017; ưu tiên các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng và đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 13/UBND-NC ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư; kịp thời chỉ đạo, định hướng, cung cấp đầy đủ thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, kết quả phòng, chống tham nhũng, nhất là những thông tin được dư luận đặc biệt quan tâm.

4. Công an tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài; tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và Ban Nội chính Tỉnh ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài (nếu có). Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc điển hình để tổng kết, rút kinh nghiệm.

5. Cơ quan Thanh tra các cấp, các ngành khẩn trương triển khai, hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017; tăng cường nắm thông tin, tình hình, kịp thời đề xuất các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, thua lỗ lớn và bức xúc trong xã hội; chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, công tác cán bộ...; đặc biệt tập trung thanh tra, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm, gây thất thoát thua lỗ lớn.

Các cuộc thanh tra cần kết luận rõ nguyên nhân của sai phạm, thất thoát, nhất là các trường hợp có tham nhũng, tiêu cực hoặc có sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách dẫn đến thất thoát, thua lỗ lớn; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; chú trọng công tác xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản; phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong quy định về quản lý cán bộ, đảng viên có liên quan trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm về kinh tế, tham nhũng, ngăn chặn tình trạng bỏ trốn, tẩu tán tài sản. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì phải kịp thời chuyển đến Cơ quan điều tra để tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân để xử lý kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra.

Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý của ngành, đơn vị, địa phương; đồng thời, tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên (trong báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng) gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

2. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-65)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Huấn